

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN IA H'DRAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TH Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

Về việc tiếp tục chấn chỉnh,  
tăng cường kỷ luật, kỷ cương  
trong cơ quan hành chính nhà  
nước các cấp

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 353/UBND-NC ngày 29/01/2024 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

**1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.**

Tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức (*Lưu ý phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức có trách nhiệm trực, tiếp công dân, giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp tại trụ sở theo quy định*).

Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, xử lý công việc; chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp<sup>(1)</sup>.

Thường xuyên chỉ đạo công chức đơn vị làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

<sup>1</sup> Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện: số 672/UBND-TH ngày 10/05/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; số 1064/UBND-TH ngày 10/07/2023 về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ người tố cáo; đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện; số 2109/UBND-TH ngày 08/12/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

## **2. Giao Phòng Nội vụ**

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số số 672/UBND-TH ngày 10/05/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra trong việc khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công vụ để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo.

Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện, đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm.

Báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT-LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Dũng**